

สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน(Functional Competency)

สายงาน วิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อสมรรถนะ : ความเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์		Code : FC 101
จำกัดความ : เข้าใจถึงการมีจิตสำนึกความเป็นธรรมศาสตร์ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความเป็นอาจารย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตน ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการดูแลนักศึกษา ตลอดจนด้านบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
ความหมายของระดับ	คำอธิบายพฤติกรรม	
ระดับ 1 เข้าใจถึงความเป็นธรรมศาสตร์ และมีพฤติกรรม ความเป็นอาจารย์ใน ระดับพื้นฐาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าใจความหมายและสาระสำคัญของคำว่า “จิตสำนึกความเป็นธรรมศาสตร์” 2. เข้าใจและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 	
ระดับ 2 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1 และมีพฤติกรรม ความเป็นอาจารย์ ในระดับกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามพัฒนาการของความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 2. รู้จักใช้เทคโนโลยี และพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 3. รู้จักเอาใจใส่ ติดตามดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เรียนในวิชาที่ตนเองสอน 4. ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 5. มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 	
ระดับ 3 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2 และมีพฤติกรรม ความเป็นอาจารย์ในระดับสูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี 2. ให้ความสำคัญกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 3. มีทักษะในการเขียนที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน 4. ให้ความสำคัญเรื่องกำหนดเวลา(deadline) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	
ระดับ 4 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และมีความสามารถทาง วิชาการในระดับสูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความกระตือรือร้นที่จะทำวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 2. รู้จักประยุกต์ผลการวิจัย ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สามารถเขียนตำราเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 	
ระดับ 5 แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และสามารถสอนและเป็นพี่ เลี้ยงอาจารย์รุ่นใหม่ได้	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 2. สามารถสอนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะที่ต้องการได้ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นอาจารย์ 	